

FM Genki

Bài phát thanh dành cho ngày 20 & 27 tháng 7

①

Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào quý thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các
giọng đọc là

Nguyễn Việt và Matsu – O

Ngày ngày phải chịu đựng với sự nóng bức còn kéo dài – ước mong tất cả vượt qua sự
nóng bức của mùa hè năm này. Và cố tránh đừng để đột quy với trạng thái Natsu-Bate.
Tuy nhiên mùa hè có nhiều thức ăn thú vị hợp khẩu và sự kiện để tham gia vui chơi.

★/ Thành phố Himeji thông báo cho biết việc tiếp nhận tiền trợ cấp phúc lợi tạm thời
りんじふくしきゅうふきん そだてせたいりんじとくれいきゅうふきん
臨時福祉給付金 và 育て世帯臨時特例給付金

Thành phố Himeji thông báo cho biết kể từ đầu tháng 7 này, những người có đủ điều kiện để
tiếp nhận thì có thể nhận. Từ đầu tháng 7, thành phố sẽ gửi đơn xin đến người có đủ điều
kiện để làm thủ tục. Chính vì vậy nên sớm hoàn tất đơn xin để sớm nhận tiền trợ cấp tạm
thời này. Kể từ sau ngày hoàn tất thủ tục đơn xin lỗi 1 tháng sau - thì khoản tiền này sẽ
được chuyển vô sổ trương mục ngân hàng. Tuy nhiên, vì trong tháng 7 có quá nhiều đơn
xin gửi đến nên việc chuyển tiền có thể lâu hơn 1 tháng. Vui lòng thông hiểu cho việc này.
Trước khi chuyển tiền sẽ được thông báo trước bằng bưu thiếp – vui lòng kiểm soát để
xác nhận đúng không.

Thời hạn nhận đơn kéo dài đến ngày 5 tháng 1 năm là chấm dứt – nhớ chú ý thời gian hạn
định đừng để quá hạn.

Nhân đây có điểm cần lưu ý : nhân việc trợ cấp tiền, có một số người xấu lợi dụng cơ hội
này để làm tiền hay lấy thông tin cá nhân. Ngoài ra, tuyệt đối không có nhân viên từ các
tòa hành chánh hay nhân viên trực thuộc đến thăm hỏi tin tức. Nên chú ý đề phòng.

- 1 – Đến hỏi về việc cần thiết cho ATM.
- 2 – Để nhận tiền phải trả tiền làm thủ tục hay tiền chuyển tiền.
- 3 – Thâu sổ ngân hàng – con dấu – thẻ tín dụng hay văn kiện khác.
- 4 – Bảng điện thoại gọi đến để dò hỏi thông tin cá nhân hay ám số trương mục ngân hàng.

Nếu gặp trường hợp nghi ngờ về thao tác bất chính trong việc chuyển tiền hay dò hỏi
thông tin cá nhân thì - nên báo ngay cho cảnh sát biết.

** / Và tiếp theo đây là một số thông tin sự kiện trong mùa hè.*

Thành phố Himeji có nhiều sự kiện mà mỗi khi xảy đến – xuất hiện khiến cho người ta liên tưởng ngay – nghĩ ngay đến những ngày trong thành phố lại đến với nhiều kỷ niệm buồn vui theo đó.

Đây là một lễ hội có lịch sử kéo dài đến lần này là lần thứ 65 và luôn có nhiều đoàn thể hoạch định đến tham dự

Thứ nhất – đó là lễ hội của cố thành Himeji. Theo như chương trình thì lễ hội cố thành Himeji được kéo dài trong 3 ngày – bắt đầu từ ngày thứ sáu 1 tháng 8 cho đến ngày chủ nhật 3 tháng 8.

Trước tiên, ngày 1 – tại quảng trường tam cấp của cố thành Himeji có trình diễn kịch truyền thống Nhật Bản – kịch Noh. Từ phía sau là cố thành Himeji, đóng lửa được thắp sáng lên khán đài để biểu diễn kịch nghệ thuật truyền thống Noh – cùng với nhạc khí dùng cho kịch Noh và bắt đầu trình chiếu sau lối phi lộ.

Buổi trình diễn bắt đầu từ 6 giờ 20 phút đến 9 giờ. Vào xem không mất tiền.

Sang ngày thứ 2, theo lộ trình trên đường O-te mae Dori – có đoàn diễu hành với sự tham dự của nhiều đoàn thể của cư dân trong thành phố. Và đến 5 giờ 30 chiều là đoàn diễu hành lịch sử truyền thống – và là tin tức được đài truyền hình NHK trình chiếu – và đặc biệt có sự diễu hành của 「黒田官兵衛・長政と24騎」.

Từ 8 giờ tối, theo một cỗ lễ, có lối 1.500 người mặc Yugata diễu hành theo đường phố. Thêm vào đó, trong cao ốc Egret ở Himeji no Ai- message hall có màn trình diễn của cư dân thành phố.

Ngày cuối thứ 3 cuối cùng, ở công viên O-te mae có khai diễn lễ hội 「ひめじ良き恋まつり」 với sự tuyển lựa từ nhiều đoàn thể với y phục nguyên thủy vô cùng độc đáo nhảy múa theo điệu nhạc Yosa-koi – bắt đầu từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút. Cùng vào ngày này ở quảng trường tam cấp của cố thành Himeji từ 1 giờ trưa khai diễn lễ hội Sound âm nhạc với tiêu đề Sound Festival cùng với trống.

Cùng trong ngày thứ 2 và ngày thứ 3, tại quảng trường tam cấp của cố thành Himeji – quanh đây có trưng bày đèn kéo quân với nhiều kích thước từ lớn đến nhỏ. Cuộc trưng bày bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 9 giờ 30 phút đêm.

Lễ hội có nhiều tiết mục thay đổi từng năm một nên luôn tạo được bầu không khí vui tươi và đầy sinh động – chùng như kêu gọi mọi người hãy cất bước đến chung vui.

Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.